

ดวงเหนือดวงได้อยู่ที่การกระทำกรรมดีจริงๆ-หมอผีร์

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ย. 2552

ดวงเหนือดวงใต้อยู่ที่การกระทำกรรมดีจริงๆ-หมอฟีร์

✖
มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้มีลูกคั่วเก่าโทรมานัด บอกว่าจะพาคุณยายมาดูดวง พอถึงเวลาที่นัดไว้ซึ่งเป็นคิวแรกพอดี ก็เดินเข้ามาในห้อง ดูหน้าตาแล้วไม่เหมือนเป็นคุณยายอย่างที่คุณภาว เหมือนเป็นคุณแม่มากกว่าคุณยายอีก หนาดังดูไม่แก่ ผิวพรรณก็ยังไม่*****ยามาก สิวสตั๊กก็หายเสริจก็เขื่องงาม งาม วันที่เดือน พ.ศ. ที่เกิด พ่อได้เห็น พ.ศ. เกิด และคำนวณออกมา ต้องเรียกว่าคุณยายจริงๆ เพราะปีนี้อายุแปดสิบแล้ว ซึ่งก็ถือว่าอายุยืนมากสำหรับคนสมัยนี้

โดยปรกติลูกคั่วที่มาดูดวงส่วนใหญ่ อายุไม่ค่อยจะเกินหกสิบเท่าไร ถ้าวันไหนที่มีลูกคั่วอายุขึ้นเลขแปดมา ดูจะทำให้ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มาช่วยลูกคั่วที่ยังอายุน้อยๆว่าจะทำอย่างไร จึงจะผ่านดวงเคราะห์ร้ายต่างๆได้

โดยดวงคุณยายบอกอยู่แล้วว่า เป็นคนชอบทำบุญทำทาน จึงทำให้ดวงเรื่องการเงินหายหน้าไม่เป็นไปตามดวง และส่วนใหญ่คุณยายมักจะเก็บเงินเป็นทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน ไม่ค่อยได้เก็บเป็นเงินสดไว้ ซึ่งตอนนั้นชีวิต คุณยายก็ไม่ได้เก็บเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่เพราะเป็นคนใจอ่อน อดใจที่จะไหนยืมเงินไม่ได้ และพอได้เงินคนอื่นยืม ก็มักจะไม่เคยได้คืนสักครั้งเลย เลยตัดสินใจเก็บเป็นทรัพย์สินไว้

มนุษย์เราพฤติกรรมเล่นงานเรื่อยๆ กรรมเบาลง ก็ทำให้เกิดปัญหาคิดได้

เช่น คุณยายโดนโกงไปหลายครั้ง จนกรรมเบาลง

พอถึงเวลาที่คิวของคุณยายผล ก็จะมีเหตุการณ์ที่ท้อให้คิดได้ว่า

ต้องเก็บเงินไว้ในรูปแบบอื่น บวกผลของบุญที่ใดทำตลอด ก็จะทำให้หาเงินสุดมาผ่อนที่ดินได้หมด

การที่จะมีฐานะที่มั่นคงไม่เดือดร้อนทางด้านการเงินนั้นไม่ได้เกิดจากผลแห่งบุญแต่เพียงอย่างเดียว ต้องอยู่ที่ความขยันที่จะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มไม่ไช่จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายได้ของตัวเอง ไม่ยุ่งกับการพนันทุกชนิดไม่ติดสุรา ไม่คบเพื่อนที่เวิ้งว้างเกินไป

วันนี้คุณยายมาดูเรื่องของการขายที่ดิน ว่าจะขายได้ไหม ซึ่งคุณยายคิดที่จะขายที่ดิน เพราะอยากจะได้เงินสดมาเก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนอยากจะได้ไว้ทำบุญตามที่อยากจะทำ

ดวงคุณยายมีดวงขายที่ดิน จึงบอกว่ามีเกณฑ์ขายได้ ส่วนเรื่องสุขภาพ ตามดวงตัวเลขในตำราหมอดู จะไม่เกณฑ์อายุสั้นแต่คุณยายเหนือดวงด้วยการทำกรรมดีมาตลอด จึงทำให้ดวงไม่เดินตามดวงตัวเลข

คุณยายมักจะได้ทำบุญ กับผู้ป่วยโรงพยาบาลอยู่เสมอ ปลอ่ยสัตว์อยู่เรื่อยๆ และยังได้ทำบุญด้านอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ความเจ็บป่วยของมนุษย์ ตามกำลังที่จะทำได้ บวกกับการที่ คุณยายไซดคีมีบุญเก่าหนุน ทำให้เกิดในครอบครัวที่สอนให้รักชาติ ไม่ฆ่าสัตว์เพิ่ม ทำบุญสร้างกุศล และภาวนา ศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆ เลยพลอยทำให้ดูเป็นคนแก่ที่ไม่ขี้ขลาด ไม่แก่เร็ว กรรมที่จะหนัก ก็เลยกลายเป็นเบา หรือเวลาที่โดนกรรมเล่นงาน ก็หนีได้ทัน แถมยังเป็นคนไม่ค่อยคิดมาก ไม่หลงไม่ลืมนะไรง่าย ภาษาอังกฤษที่เคยไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมา ยังพูดได้ดื้อๆเลย ด้วยเหตุปัจจัยแห่งบุญกุศลที่คุณยายได้ทำไป จึงทำให้คุณยายเป็นคนอายุยืนเหนือดวง ไม่มีวิชาที่จะครอบดวงได้ไม่จนไม่ตกอับเรื่องของการเงิน เพราะผลแห่งทานที่ใดทำมาตลอดไม่เป็นคนแก่ที่หลงซีลิมอะไรง่าย มีความเจ้าดี มีเหตุและผลไม่ขี้บ่นจนทำให้ลูกหลานเบียดเบียนเพราะปฏิบัติภาวนา ขัดเกลาก็แล้ว แถมยังฉลาดทันโลกอีกด้วย แต่ในใจลึกๆเหมือนยังมีหวังอยู่ แต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นทุกข์มาก ก็คิดว่าคงหวังลูกหลานที่ใดก็ตามว่าคุณยายมีอะไรส่งสัจธรรมในคณะ

คุณยายก็ถามว่าแล้วคุณแม่และคุณน้า จะอยู่อีกนานไหมคะ ฉันตกใจกับคำถามเล็กน้อย คิดในใจว่าคุณยายอายุแปดสิบแล้ว คุณแม่และคุณน้าของคุณยายจะอายุเท่าไรกัน คุณยายให้ดวงมาคำนวณ คุณแม่อายุ ๑๐๒ ปี คุณน้าอายุ ๘๖ ปี

ปฏิทินร้อยปีเป็ดง่ายมาก อยู่ตอนต้นเล่มพอดี ตั้งแต่ดูดวงนี่เป็นครั้งแรก ที่มีโอกาสได้ดูดวงคนอายุเป็นร้อย ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเหมือนกัน ที่ดวงทั้งสามคน คุณยาย คุณแม่ คุณน้ามีดวงอายุสั้น แต่ไม่เห็นมีใครสั้นสักคนเลย ทุกคนอายุเกินมวตฐาน ๗๕ ปีหมดเลย ก็เดินไปว่าใครต้องระวังอะไร ตอนอายุเท่าไร บอกกับคุณยายว่า บ้านคุณยายเหนือดวงกันทั้งบ้าน ทั้งๆที่ดวงอายุสั้น แต่ไม่สั้นกันทั้งบ้าน เป็นเพราะผลของกรรมดีที่ทำงานทั้งบ้าน ทำให้อยู่นาน

คุณยายเล่าให้ฟังว่า คุณแม่เคยเป็นมะเร็ง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล คุณหมอที่รักษาให้ตอนนั้นเกษียณกันหมดแล้ว หมอตายก่อนคุณยายก็มีจนตอนนั้นคุณแม่ของคุณยายอายุ ๑๐๒ ปีแล้ว มะเร็งหายแล้ว และได้เล่าอีกว่าคุณแม่ชอบทำบุญมาก ตอนสมัยที่มั่งคั่งระดับโลก พระที่วัดไม่มีชาวจะเงิน คุณแม่เป็น*****อันใหญ่ทำกับชาวเลี้ยงพระทุ่งวัด และแจกคนแถวนั้น ตลอดระยะเวลาที่มีมั่งคั่งคุณ คุณแม่ก็คิดจะบวชตลอดชีวิต ก็ได้ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน ต้องออกมาชวาลูกสาวเลี้ยงหลาน เพราะไม่มีใครชวาลูกสาว

คุณน้ายังแข็งแรง เดินเห็นคล่องแคล่วทำงานบ้านได้อย่างสบาย ถึงแม้จะมีโรคภัยเบียดเบียน ผลแห่งกุศลที่เข้าไป ก็จะทำให้เจอหมอที่เก่ง ไม่สะเพร่ากินยาไม่ดื้อยา ไม่แพยา สามารถรักษาให้หายได้ และที่สำคัญ ผลแห่งการภาวนาทำให้ไม่กลัวตายมากจนจิตใจหดหู่ และเป็นทุกข์เพราะความกลัวความตาย

ความเป็นจริงมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องตาย แต่อยู่ที่ใครจะไปช้าหรือไปเร็วกว่ากันแค่นั้นเอง หลายคนที่เคยไปดูหมอมักจะโดนทักว่าดวงกำลังจะถึงฆาตหรือต้องตายอายุเท่าไรกันเท่าไร กำหนดอายุมาไพเราะมอเลย คนที่จิตอ่อนคิดมากไปดูหมอมักจะอายุสั้น เพราะคำทำนายของหมอดู ทำให้คิดมากนี้แหละคะ

การที่ดวงออกมาเป็นดวงอายุสั้น หรือดวงที่มีเคราะห์นั้น เกิดจากกรรมเก่าที่เคยฆ่าสัตว์ ทำให้ออกมาเกิดในภพเกิดที่มีเคราะห์ และอายุสั้น แต่ถ้าทำกรรมดีใหม่ๆ ก็จะเป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงดวงได้ หรือว่าใครมีโรครายอยู่เพราะกรรมเก่าเป็นเหตุ ให้มีอายุอยู่ได้อีกไม่นาน ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ ลองมาเปลี่ยนเส้นทางออกจากนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต ไปสู่เส้นทางที่จะไปสวรรค์ หรือเกิดมาเป็นมนุษย์ กันดีกว่า เริ่มจากการสัจจวา ไต่ทำกรรมหนักอะไรใหม่ในชีวิตที่ผ่านมา โดยซื่อสัตย์เป็นหลักในการตัดสินใจ

พอพบแล้วว่าทำได้ทำผิดไป ก็สำนึกผิดในกรรมที่เข้าไป ตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีก และ ไม่ต้องสำนึกผิดบ่อยเกินไป ถ้าเราสำนึกผิดบ่อยมากเกินไป มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกรรมเก่าๆ ที่ทำมาเล่นงานตัวเราเร็วขึ้น ถ้าเคยทำกรรมกับพ่อแม่ไว้ ก็ไปกราบขอโทษทานให้อภัยกรรมไป และก็ **สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน** ทั่วประเทศสนๆ ก็ได้ เพื่อที่จะได้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เป็นที่พึ่งทางใจให้อบอุ่น เพราะไม่สามารถพึ่งคนอื่นได้ในตอนนั้น และก็ **แผ่เมตตา** เวลาที่โกรธใครก็พยายามให้อภัย ถ้าช่วงไหนใจมันไม่ยอมให้อภัยง่าย ก็คอยสอนบอกตัวเองว่า ไหนๆ ก็จะไม่ยอมแล้ว ให้อภัยไปเถอะ เวลาดูข่าว ได้ยินเรื่องสะเทือนใจ ก็แผ่เมตตา และก็บอกตัวเองว่า สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม จิตใจจะได้ไม่ทุกข์เพราะเรื่องคนอื่น จิตที่เกิดความโกรธ จะเป็นหนทางไปนรก และพอร่างกายไม่สบาย จิตใจก็จะหดหู่ คิดมาก

พยายามเดินจงกรม ให้มีสติ (ถ้าเดินไหว) หรือไม่ให้ก้าวเคาะไหวสักตัว ขยับไม้ขยับมือ ง่ายสุด ดูลมหายใจตัวเองเพื่อตั้งจิตให้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆ จิตใจจะได้มีความสุขกับปัจจุบัน จิตที่คิดมากฟุ้งซ่าน หลุด จะพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน พยายามสละทานเล็กน้อยเรื่อยๆ สมบัติอะไรที่รักมากหวงมาก ก็ลองพยายามสละออกให้คนที่เขาไม่มีโอกาส เพื่อละความตระหนี่ จิตใจจะได้ไม่หวงสมบัติ จิตที่มีแต่ความโลภ หวงสมบัติ จะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ภพภูมิของเปรต

อดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้
อนาคตอยู่ที่ปัจจุบัน
การกระทำในปัจจุบัน เป็นเครื่องกำหนดอนาคตของเรา

ที่มา: Fwd Mail

[CENTER][][][FONT=Arial][COLOR=dimgray]...จิตไม่ได้มีไว้เพื่อให้รู้ จิตไม่ได้มีไว้เพื่อให้รู้ แต่จิตมีไว้เพื่อให้

